

สรุปประเด็นให้สัมภาษณ์

ของ

นายเศรษฐี ลิ้มสุขนิ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือ”

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายทุกองค์กรและผู้ที่มีเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศมีแนวทางที่ไม่เหมือนกัน หลายประเทศมองว่าการเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่การเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่นด้วย แต่ในรายละเอียด เช่น วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บางประเทศในอาเซียนแม้จะเป็นประชาธิปไตยที่มาจากพรรคการเมืองพรรคเดียวแต่ก็ประสบความสำเร็จ ประชาชนมีความสุข มีหน้าที่การงานที่ดี ดังนั้น ถ้าประชาธิปไตยของประเทศไทยที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง แต่ประชาชนยังมีความขัดแย้งกัน ทำร้ายซึ่งกันและกัน สร้างความวุ่นวายให้แก่ชาติบ้านเมืองก็คงไม่มีประโยชน์ รัฐธรรมนูญใหม่จึงกำหนดให้บุคคลที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะต้องเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต ถ้าการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียง มีการข่มขู่บังคับประชาชนก็ถือว่าไม่เหมาะสม ดังนั้น รัฐธรรมนูญของไทยจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกับต่างประเทศ เพราะรัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการมาโดยตลอด กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองก็ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับประเทศไทย เช่น จะทำอย่างไรให้เสียงส่วนน้อยได้รับการดูแล โดยรัฐธรรมนูญใหม่ควรเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศด้วย

ร่างรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนได้จากเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยเฉพาะสิทธิพื้นฐานของประชาชนหรือสิทธิส่วนบุคคล เช่น การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสงบ ส่วนสิทธิเสรีภาพที่เป็นลักษณะของส่วนรวม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข จะปรากฏอยู่ในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องทำ หากไม่ทำ ประชาชนมีสิทธิฟ้องได้ และในบางเรื่อง เช่น การจัดทำโครงการที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ บทบัญญัติในหมวด ๖ เรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐก็ยังคงปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐจัดให้ แต่รัฐอาจยังมีข้อจำกัด เช่น งบประมาณ หรือบุคลากรของหน่วยราชการยังไม่มีความพร้อม เป็นต้น

โดยฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ